

Số: 11/KH-UBND

Hoài Nhơn, ngày 27 tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH

Công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy năm 2013

Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-SLĐTBXH ngày 05/02/2013 của Sở Lao động – TB và XH tỉnh Bình Định về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy năm 2013;

Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 02/KHLN - SLĐTBXH - CAT - SVH-TT&DL - UBM TTQVN tỉnh ngày 06/7/2009 của Liên ngành Sở Lao Động - TB&XH, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban MTTQVN tỉnh về “Hướng dẫn các tiêu chí phân loại, chấm điểm, đánh giá và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm, ma túy” trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy năm 2013, như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy là nhiệm vụ cấp thiết; kết hợp đấu tranh và bài trừ các tệ nạn xã hội khác, gắn với việc giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp Ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và huy động mọi tầng lớp nhân dân đồng thuận, tham gia tích cực vào công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp, các ngành, các hội đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên nhận biết được tác hại của tệ nạn mại dâm, ma túy và các thủ đoạn lừa gạt buôn bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm.

- Giúp đỡ người bán dâm, người nghiện ma túy, người nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ và trẻ em bị mua bán, bị bóc lột tình dục sau khi trở về gia đình, cộng đồng được các hội đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện để họ hoàn lương sớm tìm kiếm được việc làm, ổn định cuộc sống, tránh tư tưởng xa lánh, kỳ thị và phân biệt đối xử.

- Mở rộng công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy; nhân rộng những mô hình hay có hiệu quả của từng xã, thị trấn

không để phát sinh thêm tệ nạn mại dâm mới, giảm dần người mua, bán dâm và người nghiện ma túy.

II. TÌNH HÌNH MẠI DÂM, NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ:

1. Tệ nạn mại dâm:

Theo số liệu thống kê hiện nay trên địa bàn huyện có 3/17 xã, thị trấn có tệ nạn mại dâm; số đối tượng bán dâm ước tính trên 12 người, trong đó có 03 người có hồ sơ quản lý.

Người bán dâm nói trên có cả người trong và người ngoài tỉnh, nhưng phần lớn ở các tỉnh phía nam đến huyện Hoài Nhơn để hoạt động ở các xã, thị trấn dọc Quốc lộ 1A, dưới hình thức gọi làm tiếp viên cho các điểm karaoke, massage, các nhà hàng, khách sạn, nhân viên tiếp thị bia, bán cà phê giải khát ...qua đó để hoạt động mại dâm. Một số đối tượng lợi dụng vùng giáp ranh, nơi đông người, bãi đậu xe ô tô.v.v...

2. Người nghiện ma túy:

Theo tổng hợp của Công an huyện hiện nay có 21 người sử dụng ma túy đã có hồ sơ quản lý. Nhiều nhất là thị trấn Bồng Sơn có 11 người, chiếm 52,4% các xã, thị trấn còn lại 10 người, chiếm 48,6%; toàn huyện có 3/17 xã, thị trấn có người nghiện và người sử dụng ma túy, tăng 01 xã, thị trấn so với năm 2011. Số người nghiện ma túy nêu trên hầu hết có trình độ học vấn thấp, nghề nghiệp không ổn định, nhiều người đã được tập trung cai nghiện bắt buộc, hết thời hạn cho về gia đình tái sử dụng và nghiện ma túy trở lại; một số ít cai nghiện thành công và đang trong thời gian theo dõi.

Đáng chú ý người nghiện ma túy mới chủ yếu là học sinh, sinh viên đi học và lao động tại TP Hồ Chí Minh hoặc các thành phố lớn; trong số đó có nhiều con em của gia đình giàu có, khá giả bị bạn bè rủ rê, lôi kéo dẫn đến sử dụng và nghiện ma túy.

III. MỤC TIÊU NĂM 2013:

1. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng về tác hại nhiều mặt của tệ nạn ma túy, mại dâm kết hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, triệt phá các tụ điểm hoạt động mại dâm nơi công cộng và vùng giáp ranh, vận động người nghiện ma túy và gia đình người nghiện tự khai báo và đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp.

2. Nhân rộng mô hình xã, thị trấn phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh mới tệ nạn ma túy, mại dâm; mô hình cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm và quản lý sau cai phù hợp với từng đối tượng.

3. Ngăn chặn, phòng ngừa không để tệ nạn mại dâm, người nghiện ma túy phát sinh thêm ở những địa bàn chưa có tệ nạn mại dâm, người nghiện ma túy.

4. Tiếp tục triển khai công tác chấm điểm xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy trong năm 2013 theo Kế hoạch liên

ngành số 02/KHLN ngày 06/7/2009 của: Sở Lao động - TB&XH - Công an tỉnh - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; chú trọng tính hiệu quả, đánh giá đúng thực chất không chạy theo thành tích.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân nhận thức về tác hại của tệ nạn mại dâm, người nghiện ma túy và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; nhất là nhân dân ở các xã, thị trấn trọng điểm. Qua đó vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy; tố giác và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

2. Biểu dương gương người tốt, việc tốt; phê phán những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc phải tệ nạn xã hội; gắn việc tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng cơ quan văn hóa.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có dấu hiệu hoạt động mại dâm hoặc bao che cho người nghiện ma túy (rà soát, thống kê, phân loại và quản lý chặt người bán dâm, người nghiện ma túy). Thực hiện đúng quy định về cấp, tạm ngừng cấp, thu hồi, tịch thu giấy phép, chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời và nghiêm minh các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn mại dâm, ma túy.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công an huyện:

Tổ chức điều tra, rà soát, thống kê và lập danh sách những người bán dâm, người nghiện ma túy ở địa phương, nắm chắc hoàn cảnh kinh tế, tâm tư nguyện vọng và các nhu cầu chính đáng của từng người để có biện pháp quản lý giáo dục, giúp đỡ và hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả, đúng quy định.

Tăng cường chỉ đạo Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác đấu tranh, truy quét, triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm tổ chức mại dâm, mua bán, tiêm chích ma túy; gắn với phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài bán dâm. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án Nhân dân huyện đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ án mua bán người vì mục đích mại dâm, ma túy nhằm nâng cao tác dụng răn đe các loại tội phạm. Tăng cường kinh phí và phương tiện công cụ hỗ trợ nhằm thực hiện có hiệu quả phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy trong tình hình mới.

2. Phòng Y tế: Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – TB và XH, Công an huyện triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/02/2012 của Bộ Lao động – TB và XH, Bộ Y tế, Bộ Công an V/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về “Tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng” cũng như Thông tư liên tịch số 32/2005/TTLT-

BLĐTBXH-BYT ngày 09/11/2005 của Bộ Lao động - TBXH, Bộ Y tế về “Tăng cường kiểm tra cấp giấy phép hành nghề và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của các cơ sở dịch vụ massage, tắm hơi”. Chỉ đạo các trung tâm y tế tiếp nhận, tổ chức khám chữa bệnh và điều trị định kỳ cho người bán dâm, người nghiện ma túy ở các cơ sở chữa bệnh theo quy định. Hướng dẫn công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo quy định.

3. Phòng Văn hóa – thông tin:

Củng cố Đội kiểm tra liên ngành 178 của huyện; lập kế hoạch kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nghi vấn hoặc những cơ sở dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, nơi có người nghiện ma túy trên địa bàn huyện nhằm ngăn ngừa tệ nạn mại dâm, giảm người nghiện ma túy. Củng cố đội ngũ cán bộ chuyên môn làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ở cấp huyện, xã và tăng cường cán bộ ở các xã, thị trấn trọng điểm.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động-TB và XH và các ban, ngành, hội đoàn thể liên quan hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hoá nơi dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, ma túy theo quy định tại khoản 4, Điều 28 của Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ, tránh lợi dụng kinh doanh để hoạt động mại dâm, mua bán sử dụng ma túy trái phép; hướng dẫn quy hoạch cơ sở karaoke, theo quy định tại Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành “Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá nơi công cộng” và Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường”.

4. Phòng Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, hội đoàn thể lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy trong các tầng lớp nhân dân, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Lồng ghép Chương trình hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy vào Chương trình giảng dạy trong nhà trường, xây dựng kế hoạch phòng ngừa tệ nạn mại dâm, ma túy trong học sinh, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống các tệ nạn xã hội đối với thanh, thiếu niên trong học đường.

6. Phòng Tài chính – kế hoạch:

Đảm bảo và cấp phát kinh phí trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí phòng, chống tệ nạn mại dâm và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo chế độ qui định của Nhà nước.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể huyện:

Tăng cường tổ chức và chỉ đạo các thành viên trong hệ thống của Hội tích cực tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy trong Hội đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; gắn việc tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy với “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

8. UBND các xã, thị trấn:

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy trên địa bàn thuộc quyền quản lý, xây dựng kế hoạch công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy năm 2013.

Bố trí ngân sách, huy động các nguồn lực khác để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm ở địa phương. Định kỳ hàng quý, năm tổ chức họp giao ban, đánh giá kết quả thực hiện, nhằm trao đổi rút kinh nghiệm, kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Lao động – TB và XH).

Trên đây là kế hoạch Công tác xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy năm 2013; đề nghị các ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Sở LĐ-TBXH;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban, ngành, đoàn thể (t/h);
- UBND các xã, thị trấn (t/h);
- Lưu VT. *Hoj BS*

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



The image shows a circular official seal of the People's Committee of the district. The seal contains the text "ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN" and "HUYỆN QUANG PHƯỚC". Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Hoàng Minh Giới